

QUYỀN KHÁNG NGHỊ CỦA QUÝ VỊ

Với tư cách người có giấy
phép hàng năm hoặc
đương đơn ở California...

Quý vị có thể có quyền kháng nghị nếu
Cục Kiểm Soát Canna Sa (DCC) ban hành một
quyết định bất lợi như:

- Từ chối giấy phép hàng năm của quý vị.
- Đình chỉ, thu hồi giấy phép, hoặc hủy bỏ giấy phép của quý vị.
- Đặt ra điều kiện thử thách đối với giấy phép của quý vị.
- Áp đặt điều kiện đối với giấy phép của quý vị như các hạn chế về giờ làm việc, hoặc báo cáo liên quan đến tuân thủ, cùng các điều kiện khác.
- Phạt tiền hoặc xử phạt giấy phép của quý vị.

Hãy tham khảo ý kiến luật sư nếu quý vị có câu hỏi về việc liệu có thể kháng nghị quyết định đối với giấy phép hàng năm của quý vị hay không.



Ủy Ban Kháng Nghị Kiểm Soát Canna Sa (CCAP) là gì?

CCAP là ủy ban tư pháp tương đương có thẩm quyền duyệt xét các quyết định của DCC. Các thành viên của ủy ban do Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp bổ nhiệm, làm thẩm phán trong việc duyệt xét các vụ việc kháng nghị.



Tôi nộp đơn kháng nghị như thế nào?

Truy cập trang mạng CCAP tại www.ccap.ca.gov để biết danh sách kiểm tra về cách nộp đơn kháng nghị, bảng tóm tắt các thuật ngữ pháp lý và những mẫu đơn cần thiết để bắt đầu kháng nghị. Ngoài ra, còn có một phần câu hỏi thường gặp (FAQ) về việc bắt đầu quá trình kháng nghị, báo cáo tóm tắt, điều trần và các câu hỏi về thủ tục khác.



Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nộp đơn kháng nghị?

CCA sẽ duyệt xét cơ sở pháp lý về kỹ luật và tất cả các bằng chứng được đệ trình trong vụ việc và đưa ra quyết định. CCAP có thể bác bỏ quyết định của DCC, quyết định này sẽ bác bỏ hành động đối với giấy phép hoặc đơn xin cấp phép của quý vị. Ngoài ra, CCA có thể xác nhận quyết định của DCC, đặt ra bất kỳ hành động kỹ luật hoặc từ chối đơn xin cấp phép nào.



Tôi có thể liên lạc với ai nếu có câu hỏi?

Nhân viên CCA có thể trả lời các câu hỏi cơ bản về quá trình kháng nghị nhưng không thể đưa ra tư vấn pháp lý. Quý vị có thể liên lạc tới văn phòng CCAP qua số điện thoại **(916) 322-6870** hoặc địa chỉ email info@ccap.ca.gov.

Đối với những câu hỏi phức tạp hơn, hoặc những câu hỏi liên quan đến lợi thế trong vụ việc của quý vị, quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư có kiến thức về luật cấp phép canna sa California.



Truy cập www.ccap.ca.gov
hoặc quét mã QR ở trên.

 CANNABIS
CONTROL
APPEALS
PANEL